
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 636  —  392. mál.

Fyrirspurn
til iðnaðarráðherra um fjárhagslega stöðu Orkusjóðs.

Frá Magnúsi Stefánssyni.

1. Hver er fjárhagsleg staða Orkusjóðs vegna leitar að heitu vatni og uppbyggingar hita-
veitna á köldum svæðum?

2. Hefur Orkusjóður gert upp alla styrki vegna slíkra verkefna?
3. Hver er framtíðarsýn ráðherra varðandi stuðning við leit að heitu vatni og uppbyggingu

hitaveitna á köldum svæðum?


